

SAO CHIẾU MỆNH
GIÁP DẦN
NĂM 2019



Dựa theo quy luật tính sao thì năm nay sao chiếu mệnh của tuổi Giáp Dần nam mệnh là sao La Hầu chủ hạn về buồn phiền, ở nữ là hung tinh Kế Đô chiếu mệnh mang đến những bi ai trong gia đình. Ở bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn biết được chi tiết các vận hạn cũng như cách hóa giải giảm trừ hạn ách gặp phải trong năm. Mời các bạn cùng đón xem

Sao chiếu mệnh Giáp Dần năm 2019 nam mệnh



SAO CHIẾU MỆNH TUỔI GIÁP DẦN
NAM MẠNG NĂM 2019

*La hầu nghe tưởng ví vâng
Tháng giêng tai ách giữa đàng phải mang
Tháng bảy bệnh tật lan tràn
Cầu trời khẩn phật rõ ràng mới yên*

- **Sao chiếu mệnh:** Quý bạn gặp sao La Hầu chiếu mạng, nhiều việc lo âu, học hành gặp nhiều điều không thuận, cần quan tâm giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh nạn. Sao La Hầu thuộc hành Thủy, đối với những người mạng Thổ, mọi trở ngại khó khăn đều có thể vượt qua.
- **Vận hạn:** Quý bạn gặp hạn Thiên Tinh, hồ sơ giấy tờ dễ sinh rắc rối, công việc cũng bị cạnh tranh có thể dẫn đến tranh chấp, kiện thưa. Mọi việc nên cẩn thận, nhất là vấn đề tài chính.
- **Tứ trụ:** Tứ Trụ có Thiên Sinh, Địa Hung: Cuộc sống gặp nhiều khó khăn bất trắc cả về sức khỏe, đi lại. Công việc làm ăn có người phá hoại, đầu tư tiền bạc vào làm ăn thì thua lỗ ốm đau bệnh tật thì do tà ma gây ra, hay trong nhà có chuyện buồn

Kết luận

[Xem tử vi Giáp Dần 2019 nam mạng](#) phối hợp các yếu tố trên: Đối với quý bạn mạng Thủy, gặp ngũ hành Mộc là sinh xuất biểu hiện cho một năm công việc có nhiều sự thay đổi và sức khỏe không được tốt. Sao Hạn, Vận niên đều không được tốt cho nên tất cả mọi việc làm nên suy nghĩ tính toán trước khi làm, hay thay đổi công việc phải suy nghĩ trước. Hơn nữa, Vận niên là Cầu cuồng Phong chủ về bất lợi trong quan hệ bạn bè, không nên lập phe nhóm, đua đòi vui chơi... dễ gặp điều trái ý, sinh nóng giận, xử sự thiếu khôn ngoan, gây hậu quả bất lợi.

Cách giải hạn

Mỗi tháng vào ngày mùng 8 âm-lịch dùng 9 đèn cầy (nên), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chánh Bắc để khấn vái : "Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

► Xem thêm về [sao La Hầu 2019](#)

Sao chiếu mệnh Giáp Dần năm 2019 nữ mệnh



SAO CHIẾU MỆNH TUỔI GIÁP DẦN NỮ MẠNG NĂM 2019

*Kẻ đô sao ấy dài đông
Chia tay đôi ngả không mong tao phùng
Tháng ba tháng chín bão bùng
Nhức tai đau óc khôn cùng xác thân*

- **Sao chiếu mệnh:** Năm nay, Quý bạn gặp sao Sao Kế Đô chiếu mạng, thường sinh tai tiếng, thị phi, tinh thần rối rắm, bệnh nạn quấy nhiễu. Sao Kế Đô thuộc hành Kim, đối với mệnh Kim không gây nhiều ảnh hưởng. Nhờ vậy những hư hại tương đối nhẹ nhàng.
- **Vận hạn:** Năm nay quý bạn gặp hạn Thiên Tinh, hồ sơ giấy tờ dễ sinh rắc rối, công việc cũng bị cạnh tranh có thể dẫn đến tranh chấp, kiện thưa. Mọi việc nên cẩn thận, nhất là vấn đề tài chính.
- **Tứ trụ:** Về Tứ Trụ, với Thiên Hư, Địa Hung: Công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, mưu sự khó thành, có người phá hoại trong công việc, hay đầu tư tiền bạc vào làm ăn đều không đạt được kết quả. Gia đình, tình cảm có thể xảy ra việc không lành.

Kết luận

Xem tử vi tuổi Giáp Dần 1974 năm 2019 nữ mạng phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt Ngũ Hành để luận giải, năm nay Can Kỷ thuộc Âm, Ngũ Hành hợp Thổ. Hậu vận là

Thiếu Góc, Thổ vận bất cập. Đối với Quý Anh mạng Thủy, gặp năm Mộc là Tương Sinh biểu hiện một năm sức khỏe không được tốt. Sao Hạn, Vận Thế không được tốt không nên làm việc lớn, dễ gặp trở ngại, khó khăn. Hơn nữa Vận niên cầu cuồng Phong, bất lợi trong quan hệ bạn bè, không nên lập phe nhóm, đua đòi vui chơi... dễ gặp điều trái ý, sinh nóng giận, xử sự thiếu khôn ngoan, gây hậu quả bất lợi.

Cách giải hạn

Mỗi tháng vào ngày 18 âm-lịch dùng 21 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chánh Tây mà khấn vái : "Thiên Cung Phân Vỹ Kế Đô Tinh Quân" , thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

► Thông tin chi tiết và cách [giải hạn sao Kế Đô năm 2019](#)



Trên đây là những thông tin hữu ích về sao chiếu mệnh tuổi Giáp Dần năm 2019 trên đã giúp bạn nắm bắt được vận mệnh của mình, đồng thời sẽ có những bước đi phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống và khả năng của mình. Để biết thêm sao chiếu mệnh của các tuổi khác, bạn có thể xem [bảng sao chiếu mệnh năm 2019](#) đã được Đọc Tài Liệu biên soạn. Chúc các bạn một năm mới Bình An và Tài Lộc.